



ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๖๐๙๗/๖๐๕๕



กระทรวงยุติธรรม
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอความเห็นตามมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) *ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ)*

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๙๒๕๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย การเสนอความเห็นตามมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้ให้กระทรวงยุติธรรมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้พิจารณามาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และพบว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่มีประโยชน์ ช่วยสนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา รวมถึงได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความสามารถ เพื่อให้มีทักษะชีวิต และทักษะการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตต่อไป จึงขอเสนอความเห็นในการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทของกระทรวงยุติธรรม ดังนี้

๑. บูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศกลางระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ เพื่อลดขั้นตอนการติดตามข้อมูล และเอกสารระหว่างหน่วยงาน ทำให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้ สามารถส่งต่อข้อมูล และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการนำเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

๒. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแลและจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้ เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น เพิ่มความยืดหยุ่นในการเทียบโอนหน่วยกิต หรือคุณวุฒิการศึกษาระหว่างสถานศึกษา หรือหน่วยงานรวมถึงการจัดทำธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กและเยาวชนนอกระบบที่มีความจำเป็น หรือความต้องการพิเศษ สามารถนำประสบการณ์การเรียนรู้ หรือผลการเรียนต่างๆ มาเทียบโอน และเก็บสะสมเพื่อสำเร็จการศึกษาได้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา และยังเป็น การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learner)

๓. สนับสนุน...

๓. สนับสนุนสถานประกอบการหรือภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มาร่วม ออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เด็กและเยาวชน นอกกระบบการศึกษามีโอกาสเข้าถึงอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวและตัวเองได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหา การกระทำผิดซ้ำและระงับความยากจนจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก



(ทวิ สอดส่อง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กองพัฒนาระบบงานยุติธรรม

โทร. ๐๘ ๖๓๙๙ ๔๕๗๓ (ณมน)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ namon.c@djop.mail.go.th